



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.วัฒนา พิกเผือก	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางนิภา นาคศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ดาว หลวงหนุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางทิพาพร วังแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๖๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.เสาวภาคย์ แจ้จกุล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุภาณี จำประยูร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.กนกพร ตันติเดชามงคล	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๘	น.ส.วันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๘๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววัฒนา พักเผือก

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๓๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ และระดับ ๖ เป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ (ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๕๙๖๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๒</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววัฒนา พักเผือก

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน แผนการสอนเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ เดือน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๓๐)

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กรณีดำเนินการด้วยตัวเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตาม คำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จ เป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำแผนการสอนเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยการรวบรวมเนื้อหาจากตำราทางวิชาการ เอกสารวารสาร ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของโรค สาเหตุ อาการแสดง ปัจจัยเสี่ยง การรักษาและการปฏิบัติตัว อาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแก่ผู้ป่วย ญาติและผู้รับบริการ ในการให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายของหน่วยโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่เกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน

๒. มีแผนการสอนเรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพใช้เป็นสื่อการสอนให้เป็น

แนวทางเดียวกัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจล้มเหลว

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. จัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนบุคลากรที่มสุขภาพในหน่วยงาน เรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
๒. บุคลากรที่มสุขภาพในหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
๓. เพื่อเป็นการพัฒนางานคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงาน

เป้าหมาย

บุคลากรในทีมสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และหน่วยงานมีเอกสารสำหรับใช้สอนบุคลากรที่มสุขภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรที่มสุขภาพในหน่วยงานมีเอกสารสำหรับใช้เป็นสื่อการสอน เรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
๒. บุคลากรที่มสุขภาพในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. หลังผู้รับบริการได้รับความรู้ และเข้าใจเนื้อหาจากเอกสารสื่อการสอนของบุคลากรที่มสุขภาพที่ใช้เป็นสื่อและสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว สามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และยังช่วยลดจำนวนและระยะเวลาอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ต้องนอนโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล
๔. เพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในหน่วยงาน